



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๓๓๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๔-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๓๓๗ ๓๑๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. มาซิโดเนีย

- มาซิโดเนียจะลงประชามติเรื่องการเปลี่ยนชื่อประเทศในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

๒. เปรู

- เปรูจัดให้มีการลงประชามติเพื่อสร้างความชอบธรรมให้แก่การปฏิรูปหลังจากเรื่องอื้อฉาว

๑. มาซิโดเนีย : มาซิโดเนียจะลงประชามติเรื่องการเปลี่ยนชื่อประเทศในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

รัฐสภาของมาซิโดเนียได้กำหนดให้วันที่ ๓๐ กันยายนเป็นวันที่มีการลงประชามติเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อประเทศไปเป็น ประเทศมาซิโดเนียเหนือ การลงคะแนนเสียงที่มีเดิมพันสูงนี้ มุ่งเป้าไปที่การแก้ไขปัญหาอันยาวนานที่มีกับกรีซ และการปูทางที่จะเข้าร่วมกับนาโตและสหภาพยุโรป

รัฐบาลสโกเปียและเอเธนส์ได้ลงนามในข้อตกลงสำคัญในเดือนมิถุนายน เพื่อที่จะเปลี่ยนชื่อของอดีตสาธารณรัฐยูโกสลาเวีย ตามความพยายามที่จะหยุดภาวะชะงักงัน ซึ่งทำลายความสัมพันธ์ของทั้งสองมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และทำให้การรวมตัวกันของมาซิโดเนียกับตะวันตกเป็นไปอย่างไม่ราบรื่น กรีซคัดค้านไม่ให้ประเทศเพื่อนบ้านใช้ชื่อประเทศว่ามาซิโดเนีย เพราะว่ากรีซนั้นมีความกังวลทางตอนเหนือของประเทศที่ใช้ชื่อเดียวกัน โดยกล่าวหาว่าสโกเปียกำลังพยายามจะยุบดินแดนและยึดครองมรดกทางวัฒนธรรมของตน ในขณะที่กว่า ๑๒๐ ประเทศรวมทั้งอเมริกาและรัสเซีย ยอมรับชื่อ “สาธารณรัฐมาซิโดเนีย” แต่ชาวเอเธนส์กลับออกมาประท้วงด้วยการปิดประเทศไม่ให้เข้าร่วมกับนาโต หรือเริ่มต้นการเจรจาความร่วมมือใด ๆ กับสหภาพยุโรป ฝ่ายนิติบัญญัติของมาซิโดเนีย จำนวน ๖๘ คนจาก ๑๒๐ คน อนุมัติให้มีการลงประชามติ แต่คำถามในการลงประชามติกลับไม่ได้ประกาศชื่อใหม่อย่างชัดเจนนัก สิ่งที่เกิดขึ้นนี้มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการลงคะแนนเสียงให้แก่รัฐบาล ที่พยายามจะผูกสัมพันธ์อย่างแน่นหนากับชาติตะวันตกมากขึ้น ในวันที่ ๓๐ กันยายน จะมีการถามประชาชนว่า “ท่านจะเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปและนาโต โดยยอมรับข้อตกลงระหว่างสาธารณรัฐมาซิโดเนียกับสาธารณรัฐแห่งกรีซหรือไม่”

พรรค VMRO-DPMNE ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านของกรีซและไม่เห็นด้วยกับการลงประชามติดังกล่าว ได้คว่ำบาตรการลงมติของรัฐสภาด้วยการเดินออกจากห้องประชุม ส่งสัญญาณอย่างชัดเจนให้แก่รัฐบาลว่าหนทางข้างหน้าไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ

หลังจากที่ข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างผู้นำกรีซ และมาซิโดเนียในเดือนมิถุนายน นาโตกล่าวว่า มาซิโดเนีย จะมีสิทธิเข้าร่วมเป็นพันธมิตรนาโตหากการสรุปชื่อใหม่เสร็จสิ้น ฝ่ายสหภาพยุโรป แจ้งว่าการเจรจาทางภาคยานุวัติจะไม่เริ่มขึ้นก่อนเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ แต่ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทดังกล่าว ถูกทำลายโดยกลุ่มผู้ยึดมั่นในอุดมการณ์ทางการเมือง และเกิดการประท้วงใหญ่ขึ้นในทั้งสองประเทศ เอเธนส์ยังกล่าวหากรีซซึ่งต่อต้านความพยายามของมาซิโดเนียที่จะเข้าร่วมกับนาโต ว่าพยายามที่จะก่อวินาศกรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการประท้วง ฝ่ายตรงข้ามในกรีซรู้สึกผิดหวังกับข้อตกลงที่ต้องยอมรับภาษาและสัญชาติมาซิโดเนีย

ในประเทศมาซิโดเนีย กลุ่มผู้รักชาติได้เปลี่ยนเป้าหมายของการโจมตีจากรื่องการเปลี่ยนชื่อเป็นเรื่องอัตลักษณ์ของประเทศ นายกรัฐมนตรีโซราน ซาอ์ฟ ของมาซิโดเนีย กล่าวว่า การลงประชามติดังกล่าว “เอาไว้ใช้อ้างอิง” เท่านั้น ซึ่งหมายความว่ารัฐสภาจะยังสามารถลงคะแนนเสียงเพื่อเปลี่ยนชื่อประเทศได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับความเห็นชอบจากสาธารณชนก็ตาม หากมาซิโดเนียยังคงก้าวไปข้างหน้าด้วยการเปลี่ยนชื่อประเทศและแก้ไขรัฐธรรมนูญ รัฐสภาของกรีซจะถูกเรียกร้องเพื่อให้สัตยาบันในข้อตกลงดังกล่าว หลังจากประกาศอิสรภาพจากยูโกสลาเวียในปี ๒๕๓๔ มาซิโดเนียได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติในปี ๒๕๓๖ ภายใต้ชื่อชั่วคราวว่า “อดีตสาธารณรัฐยูโกสลาฟมาซิโดเนีย”

ที่มา : <http://www.bangkokpost.com/news/world/1512758/macedonia-to-hold-referendum-on-name-change-o...31/7/2561>

๒. เปรู : เปรูจัดให้มีการลงประชามติเพื่อ “สร้างความชอบธรรม” ให้แก่การปฏิรูปหลังจากเรื่องอื้อฉาว

ประธานาธิบดีมาร์ติน วิซคาร์รา กล่าวว่า เปรูจะจัดให้มีการลงประชามติเพื่อสร้างความชอบธรรมให้แก่การปฏิรูประบบตุลาการ รวมถึงการสร้างสำนักงานต่อต้านการทุจริต และการลงโทษผู้พิพากษาและทนายความที่ทุจริต ตามรายงานของผู้พิพากษาที่เสนอให้มีการลงโทษตามความเหมาะสมนายวิซคาร์ราได้เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อสี่เดือนก่อนหลังจากที่ นาย Pedro Pablo Kuczynski ประธานาธิบดีคนก่อนลาออกจากตำแหน่งท่ามกลางข้อกล่าวหาว่าทุจริต

ทั้งนี้ นายวิซคาร์รา กล่าวว่า ชาวเปรูจะได้ลงคะแนนให้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะกำหนดระยะเวลาในการเข้ารับตำแหน่งของสมาชิกสภานิติบัญญัติ ตามข้อเสนอของรัฐสภาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ ปี ๒๕๓๖ และจะเพิ่มความโปร่งใสในการตัดสินใจคดีความของศาลด้วย

อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์กล่าวว่า มีข้อสงสัยบางอย่างว่านายวิซคาร์รา จะสามารถดำเนินการปฏิรูปที่เต็มไปด้วยความหยาบคายอย่างแรงกล้าได้หรือไม่ เนื่องจากขาดฐานสนับสนุนที่เข้มแข็งในสภาองเกรส ซึ่งถูกครอบงำโดยพรรคฝ่ายค้านขวาสุดของนายเกอโกะ ฟุจิโมริ ลูกสาวของอดีตประธานาธิบดีอัลเบอโต ฟุจิโมริ ศาลโลกยังคงติดอยู่กับเรื่องอื้อฉาว ตั้งแต่เว็บไซต์สืบสวน IDL-Reporteros ได้เผยแพร่เทปมากกว่า ๒๐ ม้วน ซึ่งแสดงหลักฐานที่ดูเหมือนว่ามีคณะกรรมการหลายคนให้การผ่อนปรนกับจำเลย เพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินสดหรือความดีความชอบ เรื่องอื้อฉาวดังกล่าวนำไปสู่การลาออกของนายดูเบอลี รอดติเกวช ประธานศาลฎีกา นายชาลเวเดอร์ เฮเรซี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนายออร์แลนโด เวลาเควช หัวหน้าสภาผู้พิพากษาแห่งชาติ ซึ่งทำหน้าที่แต่งตั้งผู้พิพากษาและอัยการ

ที่มา : <http://www.bangkokpost.com/news/world/1512130/peru-sets-referendum-to-legitimize-reforms-after-s...> 31/7/2561

นางสาวเจติยา โกมลเปลิน
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑